



ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิใช่อาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

ผู้ที่มาขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และหนังสือมอบอำนาจ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสารสอบราคาและขอรับได้รายละเอียด ๑ ชุด ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะไม่ให้เอกสารสอบราคา และผู้ที่รับเอกสารสอบราคาจากกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยื่นซองสอบราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๗๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พันตำรวจเอก

(คุมพล วิริยานันท์)

รองผู้บังคับการ รักษาการแทน

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ